

Số: /KH-UBND

Hoàng Kim, ngày tháng 6 năm 2024

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện công tác quản lý, bảo tồn và ngăn chặn hành vi săn bắn, bẫy bắt, buôn bán các loài chim hoang dã, chim di cư 2024

Thực hiện Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 31/5/2024 của UBND huyện Hoàng Hóa triển khai thực hiện công tác quản lý, bảo tồn và ngăn chặn hành vi xâm hại các loài chim hoang dã, chim di cư năm 2024. UBND xã Hoàng Kim xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý, bảo tồn và ngăn chặn hành vi săn bắn, bẫy bắt, buôn bán các loài chim hoang dã, chim di cư, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức ý thức của các tầng lớp nhân dân trong việc bảo tồn các loài chim hoang dã, chim di cư và ngăn chặn triệt để tình trạng săn bắn, bẫy bắt chim hoang dã, chim di cư không còn các tụ điểm bẫy bắt, mua, bán, kinh doanh, điểm nóng săn bắn chim hoang dã, động vật rừng.

- Để các loài chim di cư, chim hoang dã được sinh sống phát triển bền vững trong môi trường tự nhiên vốn có.

2. Yêu cầu

Việc quản lý, bảo tồn các loài chim hoang dã, chim di cư phải được đưa vào chương trình nhiệm vụ thường xuyên. Tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp; các tầng lớp dân cư trên địa bàn nắm rõ chủ trương và thống nhất thực hiện.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền theo chuyên đề nhất là các tháng cao điểm mùa chim di cư quy định tại các nghị định: Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ về quy định xử phạt, vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp được sửa đổi bổ sung tại Nghị định 07/2022/NĐ-CP; Nghị định 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng và động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 84/2021/NĐ-CP, ngày 22/9/2021; Chỉ thị 04/CT-TTg ngày 17/5/2022 về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư tại Việt Nam; Công văn số 701/UBND-NN ngày 15/01/2024 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tiếp 2 tục đẩy mạnh thực thi pháp luật, tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ các loài động, thực vật hoang dã trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 31/5/2024 của UBND huyện Hoàng Hóa triển khai thực hiện công tác quản lý, bảo tồn và ngăn chặn hành vi xâm hại các loài chim hoang dã, chim di cư năm 2024.

Tổ chức cho các hộ gia đình, các khu chợ, nhà hàng, quán ăn có sử dụng thực phẩm từ các loài chim hoang dã ký cam kết không săn bắn, bẫy bắt, mua, bán, kinh doanh, vận chuyển các loài chim di cư, chim hoang dã và động vật rừng trái pháp luật.

Vận động các hộ gia đình săn bắn, bẫy bắt, mua, bán, kinh doanh, vận chuyển các loài chim di cư, chim hoang dã tự nguyện giao nộp các loại súng săn, tháo dỡ các loại bẫy bắt chim di cư, chim hoang dã

2. Công tác kiểm tra, ngăn chặn và xử lý các hành vi bẫy bắt vận chuyển buôn bán các loài chim hoang dã và động vật rừng trái phép.

Kiên toàn tổ công tác do Phó chủ tịch UBND xã làm tổ trưởng, thành viên là Ban công an xã, BCHQS xã, Cán bộ địa chính xã, tư pháp, văn phòng, trưởng các thôn.

Trực tiếp tuyên truyền, vận động nhân dân tự nguyện giao nộp súng săn, bẫy bắt và kiểm tra, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi săn bắn, bẫy bắt mua, bán, kinh doanh, vận chuyển các loài chim di cư, chim hoang dã.

Tổ chức lực lượng, tăng cường tuần tra, kiểm soát các khu vực trọng điểm để kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi liên quan đến săn, bắt, bẫy, giết mổ, vận chuyển, kinh doanh, chế biến, tàng trữ trái pháp luật các loài chim hoang dã, chim nước, chim di cư trên địa bàn xã quản lý.

Rà soát toàn bộ địa bàn, xác định các đối tượng có dấu hiệu vi phạm để nhắc nhở, hướng dẫn và ký cam kết không mua bán, săn, bẫy, bắt chim hoang dã. Vận động toàn dân trên địa bàn xã không thực hiện các hành vi như trên

Đài phát thanh xã, các thôn thường xuyên tuyên truyền các quy định về quản lý bảo tồn các loài chim hoang dã, chim di cư.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trưởng các thôn:

Tăng cường tuyên truyền, vận động người dân không thực hiện các hành vi săn, bắt, bẫy, bán chim hoang dã, di cư; Tổ chức cho các hộ gia đình, các khu chợ, nhà hàng, quán ăn có trên địa bàn thôn quản lý ký cam kết không mua, bán, vận chuyển, kinh doanh, tàng trữ, tiêu thụ trái pháp luật các loài chim hoang dã, di cư; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; chủ động phối hợp với các ban, ngành trong việc đấu tranh, tố giác các đối tượng vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ các loài chim hoang dã, di cư.

2. Trưởng Công an xã

Chỉ đạo lực lượng Công an xã tăng cường các biện pháp đấu tranh, phòng chống và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về săn bắt, giết, nuôi, nhốt, vận chuyển, kinh doanh, chế biến, tàng trữ, tiêu thụ chim hoang dã, di cư; Phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường điều tra, phát hiện và kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt triệt phá các đường dây mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép các loài chim hoang dã, di cư trên địa bàn xã.

- Trực tiếp tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình tự nguyện giao nộp các loại súng săn, các loại bẫy bắt chim di cư, chim hoang dã trên địa bàn xã.

3. Công chức Địa chính - Nông nghiệp - xây dựng và môi Trường

Tăng cường công tác phối hợp với các ngành trong việc kiểm tra, kiểm soát phát hiện và xử lý kịp thời các hoạt động săn, bắt tận diệt, hủy hoại môi trường sống

tự nhiên dẫn đến việc thay đổi môi trường sống và hệ sinh thái, làm suy giảm số lượng, thành phần các loài chim hoang dã, di cư trên địa bàn xã.

Chịu trách nhiệm tham mưu, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện định kỳ vào ngày 25 hàng tháng về UBND huyện Hoàng Hóa (Qua Hạt Kiểm lâm Ven Biển).

4. Công Chức Văn hóa - xã hội

Tăng cường đưa tin, phát sóng các thông điệp, bản tin tuyên truyền pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã, đặc biệt là các loài chim hoang dã, di cư; tuyên truyền để người dân không tham gia các hoạt động săn, bắt, giết, nuôi, nhốt, vận chuyển, kinh doanh, chế biến, tàng trữ, tiêu thụ trái pháp luật các loài chim hoang dã, di cư và các sản phẩm của chúng.

Kiểm soát chặt chẽ hoạt động quảng cáo các sản phẩm, công cụ săn, bắt, bẫy chim hoang dã, di cư (lưới, súng săn, súng tự chế,...) trên địa bàn xã.

5. Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã

Phối hợp chặt chẽ với Ban Công an xã, các ngành liên quan tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ, nhằm kịp thời phát hiện các trường hợp mua, bán, vận chuyển trái pháp luật các loài chim hoang dã, di cư trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật.

6. Công chức Tư Pháp - Hộ tịch

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý, ngăn chặn nạn săn bắt, giết, nuôi, nhốt, vận chuyển, kinh doanh, chế biến, tàng trữ, tiêu thụ trái pháp luật các loài chim hoang dã, di cư.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội xã phổ biến, vận động các thành viên tham gia tích cực và giám sát quá trình thực hiện Kế hoạch đạt hiệu quả cao.

Trên đây là kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý, bảo tồn và ngăn chặn hành vi săn bắn, bẫy bắt, buôn bán các loài chim hoang dã, chim di cư trên địa bàn xã, đề nghị Trưởng các thôn, cán bộ Công chức, ngành có liên quan phối hợp triển khai cùng tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- UBND huyện (b/c);
- Cán bộ, công chức xã liên quan (T/h);
- Trưởng các thôn (T/h);
- MTTQ- trường ĐT (P/h);
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Như Đông